

# Nhà báo Thái Duy “Sống và Viết”, suốt một đời phấn đấu không mỏi

00:54 10/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 9/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã long trọng tổ chức sự kiện ra mắt bộ phim về nhà báo Thái Duy và trưng bày chuyên đề, tọa đàm: Thái Duy - Sống và Viết nhằm tôn vinh những đóng góp của nhà báo Thái Duy với 75 năm son sắt với nghề báo.**

Sự kiện nằm trong các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).



*Quang cảnh sự kiện ra mắt bộ phim về nhà báo Thái Duy và trưng bày chuyên đề, tọa đàm: Thái Duy – Sống và Viết.*

Tham dự sự kiện có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ, nhà báo Thái Duy và gia đình, các nhà báo lão thành, đại diện một số ban, bộ ngành, lãnh đạo một số ban, đơn vị thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo một số cơ quan báo chí, bảo tàng, đơn vị bạn, các đồng nghiệp báo chí...

Điểm nhấn tại sự kiện là bộ phim tài liệu về nhà báo Thái Duy, lần đầu tiên được công chiếu tới khán giả. Phim do Bảo tàng Báo chí Việt Nam sản xuất, với thời lượng 30 phút, phim đã chuyển tải đến với người xem nhiều tư liệu, hình ảnh, câu chuyện thú vị về một nhà báo đi qua ba cuộc kháng chiến và tiếp tục có những cống hiến xuất sắc trong thời bình.



Đặc biệt, những thước phim cũng tập trung phác họa những nét chính trong cuộc đời và sự nghiệp báo chí của nhà báo Thái Duy đồng thời tri ân những đóng góp của ông, với ngòi bút sắc bén chiến đấu không mệt mỏi vì độc lập tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân và vì sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

Cũng tại sự kiện, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã trưng bày 38 hiện vật, tư liệu gắn với sự nghiệp báo chí của nhà báo Thái Duy. Theo đó, gian trưng bày gồm 3 backdrop và 17 vách kể về con đường nhà báo Thái Duy đến với báo chí cách mạng Việt Nam và cống hiến cho báo Cứu Quốc, Giải phóng, Đại đoàn kết qua các thời kỳ; Hai lần vào miền Nam chiến đấu để lại dấu ấn sâu sắc qua

các tác phẩm Sống như Anh, Những đồng đội của Nguyễn Văn Trỗi...; Các cuốn sách, bài viết thể hiện tinh thần đổi mới, chống tham nhũng, tiêu cực... Cùng với đó là một số hình ảnh và bài viết nổi bật của nhà báo Thái Duy gắn quá trình hoạt động báo chí...được bài trí trong 7 tủ trưng bày tài liệu, hiện vật gồm bản thảo đánh máy, một số bài viết trên báo Cứu Quốc, Giải phóng, Đại đoàn kết, sách Sống như Anh, Khoán “chui” hay là chết, Thư các tử tù gửi nhà báo Thái Duy, đồ dùng trong quá trình công tác của nhà báo Thái Duy...



*Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại sự kiện.*

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, nhà báo Thái Duy, tên thật là Trần Duy Tấn, sinh năm 1926, tại tỉnh Bắc Giang. Ông nguyên là phóng viên báo Cứu Quốc, Giải phóng, Đại đoàn kết. Ông đã trải qua hai cuộc chiến, từ Chiến dịch Điện Biên Phủ đến Chiến dịch Hồ Chí Minh, ghi nhận và phản ánh 10 kỳ Đại hội Đảng, 10 nhiệm kỳ Quốc hội. Với 97 năm tuổi đời, 75 năm son sắt với nghề báo, ông là cây bút nổi bật trong hàng ngũ những nhà báo cách mạng tiêu biểu, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh

giải phóng dân tộc và sự nghiệp đổi mới, chấn hưng đất nước.



*Gian trưng bày kể về con đường nhà báo Thái Duy đến với báo chí cách mạng Việt Nam và cống hiến cho báo Cứu Quốc, Giải phóng, Đại đoàn kết qua các thời kỳ.*

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, tuy chỉ có một danh xưng duy nhất là phóng viên, song trong suốt cuộc đời hoạt động, cống hiến, nhà báo Thái Duy luôn viết vì dân, nói đúng sự thật, tôn trọng sự thật. Ông từng nói, chỉ làm phóng viên, với tôi như thế là sung sướng lắm rồi!

Nhà báo Thái Duy còn có một bút danh nổi tiếng nữa là Trần Đình Vân. Cái tên Trần Đình Vân gắn liền với cuốn sách "Sống như anh" - viết về cuộc đời anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi qua lời kể của chị Phan Thị Quyên, vợ anh Trỗi. Tác phẩm đã được xuất bản hàng triệu bản ra khắp thế giới...

Cũng tại buổi tọa đàm, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội đồng duyệt bộ phim "Thái Duy - sống và viết" đã chia sẻ, những tác phẩm báo chí của nhà báo Thái Duy không chỉ là những dẫn chứng sắc bén từ thực tế, rục rủa chiến đấu, can đảm hy sinh mà còn có tính lý luận. Nhà báo Thái Duy còn là tấm gương sáng cho các nhà báo hiện tại, đặc biệt là những nhà báo trẻ. Ông là một con người giản dị, bản lĩnh và hội tụ phẩm chất đạo đức của

người làm báo chân chính.

**Tuấn Trần-Dương Khánh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/nha-bao-thai-duy-%E2%80%9Csong-va-viet%E2%80%9D-suot-mot-doi-phan-dau-khong-moi>